

ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
ชื่อตัวชี้วัด F1-7	F1 ระดับความสำเร็จของการบริหารฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัย
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
คำนิยาม	<ul style="list-style-type: none"> ● การเป็น Data Center ด้านต่างประเทศของกรมอนามัย หมายถึง การเป็นหน่วยงานที่เป็นคลังข้อมูลด้านต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถค้นหาและเข้าถึงเข้าใช้ได้ง่าย ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและสามารถใช้งานได้จริง ● ข้อมูลด้านต่างประเทศ หมายถึง <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง ข้อมูลรอบความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมอนามัย ข้อมูลพันธะสัญญา ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ข้อมูลติจจากที่ประชุมระหว่างประเทศ 2. รายงานสรุปผลการประชุมด้านต่างประเทศของกรมอนามัย 3. รายงานสรุปความก้าวหน้าเกี่ยวกับด้านต่างประเทศของกรมอนามัย 4. ความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรมอนามัยที่ได้ดำเนินการ 5. หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศของกรมอนามัย 6. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการในด้านต่างประเทศของกรมอนามัย 7. งบประมาณต่างประเทศ ปี 2563 ของกรมอนามัย ● ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ข้อมูลวีซ่า ระเบียบการเดินทางราชการต่างประเทศฯ <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ประชุม สัมมนา ต่างประเทศ (one page) ซึ่งปัจจุบันข้อมูลทั้งสามรายการ ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 1.2 ฐานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์และรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ต่างประเทศ ● การบริหารฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ หมายถึง ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ซึ่งศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างประเทศ และขับเคลื่อนให้เกิดการนำข้อมูลด้านต่างประเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกรมอนามัย โดยบุคลากรของกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายงานด้านต่างประเทศสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลด้านต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมของแต่ละหน่วยงาน และความก้าวหน้าของกรมอนามัยต่อไปได้
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<p>- รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ จากการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมฯ เช่น พันธะสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงข้อมูลจากภายนอก เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับกรมอนามัย หรือข้อติจจากการประชุมระดับภูมิภาค/ระดับโลก ในรูปแบบฐานข้อมูล</p> <p>- เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (http://cicdata.anamai.moph.go.th/)</p> <p>- เว็บไซต์หน่วยงาน (http://cic.anamai.moph.go.th)</p>

แหล่งข้อมูล	1) กอง/สำนักในสังกัดกรมอนามัย 2) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3) กระทรวงการต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 4) เจ้าหน้าที่กรมอนามัยที่ส่งรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
รายการข้อมูล 1	-
รายการข้อมูล 2	-
รายการข้อมูล 3	-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	=
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment 1.1 รายการข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อ - กำหนดนโยบาย (หมวด 1) - กำหนดมาตรการ (หมวด 2) - กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3) 1.2 ความรู้ที่นำมาใช้เพื่อ - กำหนดนโยบาย (หมวด 1) - กำหนดมาตรการ (หมวด 2) - กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3) 1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อ - กำหนดนโยบาย (หมวด 1) จำนวนไม่เกิน 400 คำ - กำหนดมาตรการ (หมวด 2) จำนวนไม่เกิน 400 คำ - กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3) จำนวนไม่เกิน 400 คำ	1	1. มีรายการข้อมูล (0.25) 2. มีความรู้ (0.25) 3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5)
2	Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment) 2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1) 2.2 มีข้อเสนอมาตรการ (หมวด 2) 2.3 มีประเด็นความรู้ (หมวด 3)	1	1. มีข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ (0.5) 2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป* (0.5)
3	Management and Governance 3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย 3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ 3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู้	1	1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2) 2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3) 3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
4	Output ผลผลิตกระบวนการตาม 4.1 นโยบาย 4.2 มาตรการ 4.3 ความรู้	1	1. มีผลผลิตครบตามจำนวนข้อเสนอ นโยบาย (0.25) 2. มีผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดใน แผนการขับเคลื่อน (0.5) 3. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรู้ที่ กำหนดในแผนการขับเคลื่อน และเป็นไป มาตรฐาน RRHL (ถ้ามี) (0.25)
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตาม ระยะเวลา
คะแนนรวม		5	

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator

หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger

เอกสารสนับสนุน :

ตัวอย่างเช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2560	2561	2562
ระดับความสำเร็จของการ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ งานด้านต่างประเทศ	ระดับความสำเร็จ ตามเกณฑ์ที่ กำหนดขั้นตอน 1- 5	-	5.00	5.00

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ชื่อ-สกุล : นางสาวปณณาสา คชศิลา ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน 02 590 4280 โทรศัพท์มือถือ : 086 333 3606
โทรสาร 02 590 4291 อีเมล : Punnasa.k@anamai.mail.go.th
ชื่อ-สกุล : น.ส.เปรมรัตน์ วัชรไธย ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ที่ทำงาน 02 590 4288 โทรศัพท์มือถือ : 088 976 2365
โทรสาร 02 590 4291 อีเมล : premratana.v@anamai.mail.go.th

ผู้รายงานตัวชี้วัด

ชื่อ-สกุล : นางสาวปณณาสา คชศิลา ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน 02 590 4280 โทรศัพท์มือถือ : 086 333 3606
โทรสาร 02 590 4291 อีเมล : Punnasa.k@anamai.mail.go.th

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
หน่วยงานเจ้าภาพ		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
สำนัก		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
กอง		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์อนามัยที่		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					

แผนการดำเนินงานการบริหารฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัย

เดือน	กิจกรรมดำเนินการ	Output	หลักฐาน	หมายเหตุ
ตุลาคม 2562	1) ทบทวน วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมระดับโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศ (กรอบอาเซียน ทวิภาคี พหุภาคี) และรายงานการพิจารณาทำที่ รายงานการไปราชการต่างประเทศ Intervention ข้อเสนอในที่ประชุม	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลด้านต่างประเทศที่กลั่นกรองวิเคราะห์และอัปเดตตามสถานการณ์แล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ตารางวิเคราะห์ SWOT 	
	2) ทบทวน วิเคราะห์ข้อดีและโอกาสพัฒนาของฐานข้อมูลรายงานด้านต่างประเทศที่มีอยู่ เพื่อนำไปพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูล			
พฤศจิกายน 2562	1) วางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาคลังข้อมูลด้านต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow Chart) แบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Timeline รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 	
	2) ทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2562			
	3) เตรียมข้อมูลและข้อเสนอ ในที่ประชุมสรุปในวาระการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด			
ธันวาคม 2562	1) เตรียมข้อมูลและข้อเสนอ ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศกรมอนามัยเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลด้านต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลและข้อเสนอในที่ประชุมฯ สรุปแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลด้านต่างประเทศ มาตรการในการคัดกรองข้อมูลด้านต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการฯ ภาพประกอบการประชุมฯ 	
	2) จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลด้านต่างประเทศ			
	3) กำหนดมาตรการในการคัดกรองข้อมูลด้านต่างประเทศ			

เดือน	กิจกรรมดำเนินการ	Output	หลักฐาน	หมายเหตุ
มกราคม 2563	1) จัดทำข้อมูลด้านต่างประเทศ เพื่อupdateลงในระบบฐานข้อมูลระหว่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลด้านต่างประเทศที่พร้อมอัปเดตลงระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> ภาพถ่ายการลงข้อมูลในหน้าเว็บ/ฐานข้อมูลupdateให้เป็นปัจจุบัน ความแตกต่างของฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศและฐานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ (before-after) 	
	2) พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ ทั้ง 2 ฐานข้อมูลให้มีความพร้อมมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้			
กุมภาพันธ์ 2563	1) ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยและนอกกรมอนามัยที่เป็นลูกค้า หรือผู้ใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูล ได้รับทราบ และรู้จักวิธีเข้าถึงข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ ผ่านการประชุม เครือข่าย คณะกรรมการต่างประเทศ หนังสือเวียน แจ้ง Social Media 	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือขอใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอนามัย ผลจากแบบสอบถามออนไลน์ 	
	2) ส่งต่อข้อมูลด้านต่างประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์ ส่งเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการยกระดับหน่วยงาน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อกรมอนามัยต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูล/องค์ความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการยกระดับหน่วยงาน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อกรมอนามัยต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือแจ้งข้อมูลทีวีวิเคราะห์แล้วยังไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอ/เอกสาร ที่นำเสนอในที่ประชุมกรมฯ รายงานประชุมกรมอนามัย 	
มีนาคม 2563	การขับเคลื่อนให้มีการนำข้อมูลด้านต่างประเทศ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีความก้าวหน้า	<ul style="list-style-type: none"> โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (ทวิภาค พหุภาคี กรอบความร่วมมือต่างๆ) 	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ (Letter of agreement/Joint Action Plan/Minuit of Meeting) 	

เดือน	กิจกรรมดำเนินการ	Output	หลักฐาน	หมายเหตุ
Outcome รอบ 6 เดือนแรก	1. เกิดกลไกความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศกรมอนามัยในระดับกรม/กระทรวง 2. ลูกค้ำ/กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลด้านต่างประเทศจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง			
เมษายน 2563	1) สรุปรายงาน และรายงานผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก ที่มีประโยชน์สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานในช่วงต่อไปได้	● สรุปรายงาน 6 เดือนแรก	● แนวทางการแก้ไข (Flowchart)	
	2) ทบทวน และปรับแก้ไขแผน การดำเนินงาน ตามแนวทางที่ได้ทบทวน ในช่วงรอบ 5 เดือนแรก	● แผนที่ถูกปรับปรุงแก้ไข		
พฤษภาคม 2563	1) จัดกระบวนการ/เวทีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานด้านต่างประเทศ เช่น - เวที Journal Club - โครงการ Like Talk	● จำนวนผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนฯ	● ฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมมีการพัฒนา ● โครงการประชุม/หนังสือที่เกี่ยวข้อง ● ภาพถ่ายการจัดประชุม	
มิถุนายน 2563	1) ประเมินผลการเข้าใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลด้านต่างประเทศจากผู้ใช้	● แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ รอบ 6 เดือนหลัง	● มีค่าคะแนน / ผลการประเมินการเข้าใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลด้านต่างประเทศในเกณฑ์ระดับดี	
กรกฎาคม 2563	1) ส่งต่อข้อมูลด้านต่างประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการยกระดับหน่วยงาน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อกรมอนามัยต่อไปวิเคราะห์และ	● หนังสือแจ้งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว	● หนังสือขอใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกกรมอนามัย	
สิงหาคม 2563	1) สรุปรายงานและรายงานผลการดำเนินงาน	● รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ	● รายงานการประชุม	
กันยายน 2563	1) เสนอแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของปีงบประมาณ 2564	● รายงานวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564	● รายงานการประชุม	

เดือน	กิจกรรมดำเนินการ	Output	หลักฐาน	หมายเหตุ
Outcome รอบ 6 เดือนหลัง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดกลไกความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศกรมอนามัยในระดับกรม/กระทรวง ที่ยั่งยืน 2. ลูกค้ำ/กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลด้านต่างประเทศจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง 3. ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ กรมอนามัย สามารถนำเป็นต้นแบบของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศสำหรับผู้สนใจ 			

หมายเหตุ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จะต้องมีการดำเนินการ การเตรียมข้อมูลและข้อเสนอ ในที่ประชุมสรุปในวาระการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด